
Sæll Kristófer,  

 
Hvenær fer Fossá í útboð, þið viljið ekki bara semja við okkur til 1 árs svo þið getið undirbúið 

útboðið betur næsta haust. 
 
Við getum teygt okkur í 1800 þús fyrir tímabilið. 

 
Gleðilegt nýtt ár  

Gummi 
 
2017-11-10 9:28 GMT+00:00 Gudmundur Atli Asgeirsson <gummiatli@gmail.com>: 

Sæll Kristófer,  
 

Ég og Jóhann (Laugardalsá ehf)  höfum mikinn áhuga á að framlengja samninginn við ykkur 
með áframhald á leigu á Fossá næstu 3 árin jafnvel lengur ef það er hægt og vilji að ykkar 
hálfu.  

 
Við erum tilbúnir í einhverja hækkun, við getum örugglega komist að einhverju samkomulagi 

með verð og áframhald á samstarfi.  
 
Það sem við höfum í huga, varðandi framtíðaráform Fossár. Er að hlúa að ánni, byggja 

veiðihús ef við fáum lóð og lengri samning.  
Væri spennandi að fá laxa úr neðri svæðum Þjórsár ( ca. 500 stk) og flytja þá upp fyrir 

Hjálparfoss. til að lengja veiðitímabilið og auka að hrygningu laxfiska í Þjórsársvæðinu. Væri 
kannski hægt að fá LV í þetta verkefni með okkur.?  
 

Væri gott að geta farið í samningsviðræður sem fyrst því veiðimenn eru farnir að huga að 
næsta ári.  

 
--  
Guðmundur Atli Ásgeirsson 

Tel: 00354 8446900 
www.flyfishinginiceland.com 
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